

## เรื่อง การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2541 (รายงานครั้งที่ 2)

โฆษกกระทรวงการคลัง (นายศุภรัตน์ ควณิกุล) รายงานจากกรุงวอชิงตัน ดีซี ว่าในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายชารินทร์ นิมมานเหมินท์) ได้เริ่มภารกิจในวันนี้ตั้งแต่เวลา 7.30 น. โดยได้เข้าร่วมประชุม Breakfast Meeting พร้อมกับ ม.ร.ว. จัดมงคล โสณกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดย นาย Miyazawa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเช่นกัน ในการประชุมเข้านี้้นับว่ามีความสำคัญมาก เพราะนาย Miyazawa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้ประกาศให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศในเอเชียที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ ในวงเงิน 30 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้ประเทศเหล่านี้ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ ความช่วยเหลือดังกล่าวจะแบ่งเป็นเงินช่วยเหลือสำหรับความต้องการระยะสั้น 15 พันล้านเหรียญ สรอ. และระยะยาว 15 พันล้านเหรียญ สรอ. โดยจะเป็นการให้ความช่วยเหลือในลักษณะทวิภาคี ซึ่งรายละเอียดจะขึ้นกับการหารือกับ นาย Carlo Ciampi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการชั่วคราว (Interim Committee) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และเข้าร่วมประชุม G-24 ซึ่งเป็นการประชุมของกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการ หลังจากนั้น เวลา 11.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "Knowledge Economy" จัดโดยธนาคารโลก และได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "Bank and Corporate Restructuring Under Stress" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 150 คน โดยคำกล่าวสุนทรพจน์นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมรับฟัง

ในช่วงบ่ายวันที่ 3 ตุลาคม 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทยได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนาย Mustafa Mohamad รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่ 2 ของมาเลเซีย และนาย Donald Tsana รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฮ่องกง ซึ่งในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของทั้ง 3 ประเทศ และได้หารือเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศด้วย

นอกจากนั้น ในเช้าวันเดียวกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม) พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการคลัง (นายศุภชัย พิศิษฐวานิช) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายศุภรัตน์ ควณิกุล) และคณะได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในธนาคารโลกและกองทุนฯ (SEA Group Meeting) ร่วมกับคณะผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย นำโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ม.ร.ว. จัดุมงคล โสณกุล) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานของธนาคารโลก และกองทุนฯ ซึ่งในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม) ได้รับเลือกให้เป็นประธานในการประชุม สาระสำคัญจากการประชุมจะถือเป็นมติร่วมของประเทศสมาชิกในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกธนาคารโลกและกองทุนฯ จำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย สิงคโปร์ พม่า เนปาล เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน และลาว มติของที่ประชุมจะเสนอเป็นมติของกลุ่ม SEA Group ในการประชุมคณะกรรมการชั่วคราว (Interim Committee) และคณะกรรมการพัฒนาการ (Development Committee) ซึ่งจะประชุมในวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2541 ศกนี้ ตามลำดับ